

Báo chí Thanh Hóa hướng tới Giải báo chí Trần Mai Ninh lần thứ 27

18:28 11/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Giải báo chí Trần Mai Ninh do Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức từ năm 1996 đến nay. Trải qua 27 năm, Giải báo chí Trần Mai Ninh ngày càng mở rộng về quy mô, chất lượng được nâng lên và đã khẳng định là một giải báo chí uy tín của những người làm báo tại địa phương. Lễ trao Giải báo chí Trần Mai Ninh năm 2023 sẽ được diễn ra vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2024 - 21/6/2024).

Cùng với các cơ quan báo chí Trung ương, đội ngũ những người làm báo tỉnh Thanh Hóa luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xác định tuyên truyền, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ hàng đầu. Trong những năm qua, đội ngũ người làm báo Thanh Hóa đã thông tin kịp thời, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh Thanh Hóa, nhất là triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền nhiều nội dung quan trọng khác.

Với trách nhiệm của mình bằng tâm huyết, trí tuệ những phóng viên, nhà báo đã có những tác phẩm mang tính thời sự, hiệu quả trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh với những câu từ giản dị, chân thực, chính xác và sinh động lôi cuốn độc giả. Cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh ra sức thực hiện tốt các phòng trào thi đua, lập thành tích, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.



Người làm báo Thanh Hóa đi tác nghiệp tại doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn

Năm nay, Ban tổ chức Giải báo chí Trần Mai Ninh đã nhận được gần 200 tác phẩm tham dự, đưa vào chấm 116 tác phẩm, trong đó 72 tác phẩm là loạt bài, phóng sự. Có 56 tác phẩm thể loại phản ánh, 37 tác phẩm thể loại phóng sự, bài điều tra, 3 tác phẩm thể loại ký báo chí, 4 tác phẩm thể loại xã luận, bình luận, 01 tác phẩm thể loại ghi chép, 2 tác phẩm thể loại thông tấn, 1 tác phẩm thể loại E-Magazine (đa phương tiện), 6 tác phẩm thể loại phim tài liệu, 1 tác phẩm tọa đàm phát thanh, có 3 phóng sự ảnh, 1 nhóm ảnh, 1 ảnh đơn.

Nội dung các tác phẩm tham dự cuộc thi đã bám sát định hướng và quy định thể lệ của cuộc thi. Ngoài phản ánh các vấn đề chính trị - thời sự, an sinh xã hội, vấn đề có tính định hướng tại thời điểm trên địa bàn, nhiều tác phẩm đã đề cập các bất cập, tiêu cực xã hội như: Vấn đề công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ môi trường, nợ đọng BHXH ở các doanh nghiệp tư nhân, bất cập trong việc dạy học tích hợp môn học bậc THCS, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nạn bạo lực học đường, xuất cảnh sang Campuchia lao động trái phép và những hệ lụy; sự bất cập trong hoạt động kiêm nhiệm các chức danh hội đặc thù cấp xã, vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Nhiều tác phẩm thể hiện sự đầu tư công phu về trí tuệ và trần trở của tác giả có tính phát hiện, gợi mở sắc nét về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt cần biểu dương, nhân rộng trong đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.



Người làm báo Thanh Hóa tuyên truyền về các sự kiện văn hóa, phát triển du lịch tại địa phương

Người làm báo Thanh Hóa luôn thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình thông qua những tác phẩm báo chí góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, thông qua Giải báo chí Trần Mai Ninh, đây cũng là dịp để người làm báo Thanh Hóa thể hiện bản lĩnh chính trị của mình thông qua các tác phẩm tham dự nhằm góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Lê Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bao-chi-thanh-hoa-huong-toi-giai-bao-chi-tran-mai-ninh-lan-thu-27>